



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง	สื่อ
1. ปี 62 เกษตรกรหนีฟุ้ง 2.2 แสนบาท	today.line.me
2. ด้านขุนทดแล้งวิกฤติมีน้ำประปาใช้อีก7วันก.เกษตรฯ-กรมชลฯเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน	แนวหน้า
3. ซีพีเอฟ-ก.เกษตรฯขับเคลื่อนGreen City by MOAC	แนวหน้า
4. ซีพีเอฟเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ไทยรัฐ
5. CPF ชี้ยอดขายปีนี้ 6 แสนล. ไขหวัดนกในจีนไม่กระทบ	ข่าวหุ้น
6. กองทัพตั้งแตนทะเลทรายบุกโซมาเลียประกาศภาวะฉุกเฉิน	เดลินิวส์
7. 'ชวน' บรรจวาระประชุมแล้ว'ญาติ'แก้ไม่ได้	มติชน
8. รายงานพิเศษ: ขนมหินน้ำยาจิ้งหรีด'บ้านแสนตอ'เมนูเด็ดกลุ่มเลี้ยงแมลงแปลงใหญ่	ไทยโพสต์
9. อินไซด์ซีกฟอก 6 รัฐมนตรี ปกป้อง คสช. ฝืนรับรางวัล 'ปรับ ครม.'	ประชาชาติธุรกิจ
10. สวก. โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมจับ 13 บริษัท	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. คมชัดลึก: จับให้มันคั้นให้ตาย	คมชัดลึก
12. สกู๊ปพิเศษ: ชุกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง พัฒนาโรงคัดบรรจุผัก	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ today.line.me
หัวข้อข่าว : ปี 62 เกษตรกรหนี้ฟุ้ง 2.2 แสนบาท

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -

LINE TODAY

Top ดูดวง ทั่วไป ข่าวเมือง กีฬา โลกโซเชียล แฟชั่น นิรภัย More >

เข้าสู่ระบบ

ปี 62 เกษตรกรหนี้ฟุ้ง 2.2 แสนบาท

ไทยรัฐออนไลน์ - Economics

เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 น.

แก้ไข 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.54 น.

12223

0



ภาพโซเชียล

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยรายได้ของเกษตรกรในปี 62 ว่า มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกร 269,449 บาท/ครัวเรือน/ปี แบ่งเป็น รายได้เงินสดสุทธิเกษตรกร 78,604 บาท คิดเป็นสัดส่วน 30% และรายได้เงินสดนอกเกษตรกร 190,845 บาท สัดส่วน 70% ซึ่งภาพรวมรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนในปี 62 สูงขึ้น 9.02% จากปี 61 ซึ่งมีรายได้ 247,150 บาท/ครัวเรือน/ปี

ขณะที่หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรอยู่ที่ 221,490 บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 61 ที่มีหนี้สิน 150,636 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47% โดยหนี้สินปี 62 สัดส่วนมากถึง 55.44% กู้มาเพื่อทำการเกษตร และอีก 44.56% เป็นหนี้นอกภาคเกษตร จากปี 61 ที่สัดส่วนหนี้ภาคการเกษตรอยู่ที่ 56.90% และอีก 43.10% เป็นหนี้นอกภาคเกษตร

"หนี้สินนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนี้สินนอกภาคเกษตรที่กู้มาเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นเพื่อใช้สำหรับการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกร โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการบริโภคที่ 182,034 บาท/ครัวเรือน/ปีแล้ว พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรจะยังมีเงินสดคงเหลือ 87,414 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 21% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความสามารถในการชำระคืนหนี้สินอยู่"

สำหรับปี 63 สศก. คาดว่า สภาวะการณและปัจจัยต่างๆอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยในหลายประเด็น ซึ่งภาครัฐมีมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพียงพอ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรใน 5 สินค้าหลัก ซึ่งครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกรกว่า 6.8 ล้านครัวเรือน, การสนับสนุนให้พลังงานทดแทนที่มีสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งแผนขับเคลื่อนภาคการเกษตรปี 63 ซึ่งทุกหน่วยงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนแล้ว เช่น การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง, การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และถั่วเขียว, การปฏิบัติการณ์หลวงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง 41,000 อัตรา และการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อ สำหรับเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนต่อไป.

รหัสข่าว: I-I200204003024

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

ด้านขุนทดแล้งวิกฤติ มีน้ำประปาใช้อีก7วัน ก.เกษตรฯ-กรมชลฯ เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน

▶▶▶ ต่อ : แล้งวิกฤติ -หน้า 2

แล้งวิกฤติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานชลประทาน ที่ 8 เมืองโคราช เร่งช่วยเหลือชาวอำเภอด้านขุนทด หลังเกิดภาวะภัยแล้งวิกฤติหนัก แหล่งน้ำประปาแห้งขอด คาดใช้อีกได้ไม่เกิน 7 วัน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น ล่าสุดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจากบ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียน อ.ด้านขุนทด จ.นครราชสีมา 250 ครัวเรือน ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งโดยแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการประปา ของหมู่บ้านแห้งขอด แล้วและน่าจะใช้ได้ไม่ถึง 7 วัน โดยผ่าน จ.ส.ด.เฉลิมเทียนขุนทด อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ในพื้นที่ ผ่านศูนย์บลูเฮาส์ (Blue House) ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของพรรคประชาธิปัตย์ และร้องขอความช่วยเหลือโดยด่วน

นายอลงกรณ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือตนได้ประสานไปยังกรมชลประทานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที ทั้งนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.สำนักชลประทานที่ 8 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายฉัตรณรงค์

ศิริพร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

โดยในขณะนี้ สำนักชลประทานที่ 8 ได้มอบหมายให้โครงการชลประทาน นครราชสีมา ร่วมกับนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด้านขุนทด นายสุรศักดิ์ ชันดี ปลัดป้องกัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบสระน้ำบ้านโนนเก่า ที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาพบว่า อยู่ในสภาพแห้งขอดจริง และยังพบว่าเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน จึงได้หาแนวทางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทันที โดยวางมาตรการดังต่อไปนี้ 1.ระยะเร่งด่วน/ให้ทรัพยากรน้ำบาดาลสนับสนุนปรับปรุงบ่อบาดาลเดิมให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งนี้ โดยทรัพยากรจังหวัด จะเริ่มดำเนินการทันทีในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563, 2.เร่งการแก้ไขระบบบ่อบาดาลที่เชื่อมต่อกับสระอีกหนึ่งสระที่ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร และมีน้ำให้พอใช้ได้ประมาณ 1 เดือน เพื่อเชื่อมระบบน้ำให้ไหลมาเต็ม ในสระที่แห้ง, 3.ระยะกลาง ควรขุดแก้มลิงเดิมของหมู่บ้านซึ่งมีความตื้นเขิน ให้มีความลึกมากขึ้นเพื่อสามารถชักน้ำจากลำเชียงไกร มาเติมให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคต่อไป ซึ่งทางสำนักชลประทานที่ 8 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานนครราชสีมา เร่งรัดออกแบบ เพื่อจัดเข้าแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

นายอลงกรณ์กล่าวทิ้งท้ายว่า การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมกันให้การช่วยเหลือ โดยทุกคนต้องยึดแนวทางปัญหาประชาชนจะรอไม่ได้

ซีพีเอฟ-ก.เกษตรฯขับเคลื่อนGreen City by MOAC

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ Green City by MOAC ภายใต้แนวคิด ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้วนต้นลด PM2.5 ส่งเสริมคนกรุงปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เดิมพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัญหาหมอกพิษในเมืองอย่างยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนต้นไม้ 250,000 ต้น พร้อมทั้งให้ซีพี เฟรชมาร์ท 160 สาขา ทั่วประเทศเป็นจุดกระจายต้นไม้มอบให้ประชาชน เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน ที่ทำงานและในพื้นที่ว่างด้วยตระหนักดีว่าฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนทุกคน และความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเตรียมต้นไม้ 6 ชนิด ที่สำนักงานการวิจัยแห่ง

ชาติ (วช.) ได้ศึกษาแล้วว่า พืชเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น 25-50% ได้แก่ ต้นกระดุมทอง ไม้ประดับตระกูลคล้า (คล้านกยูง) ไม้ตระกูลถั่ว (เศรษฐี เรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิร์น (เฟิร์นขนนก เฟิร์นเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และ ต้นสนไซเปรส อีกทั้ง ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและชุมชน อนุรักษ์ ฟืนฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยมากกว่า 1 หมื่นไร่ ผ่านโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 5,971 ไร่ ที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน 2,388 ไร่ ในจ.สมุทรสาคร ระยอง สงขลา พังงา และชุมพร รวมทั้งโครงการซีพีเอฟ อนุรักษ์นิเวศ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างในสถานประกอบการ โรงงาน และฟาร์มทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 1,720 ไร่ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ โครงการ Green City by MOAC จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ลานน้ำพุ สยามพารากอน โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานพร้อมแจกต้นไม้ 1 ล้านต้นให้ประชาชน 5 ต้นต่อ 1 คน ลงทะเบียนขอรับต้นไม้และแจ้งจุดรับได้ที่ www.green-city.online

ซีพีเอฟเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รอง กก.ผจก.อาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ กล่าวถึงการร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ Green City by MOAC ภายใต้แนวคิด “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5” ส่งเสริมคนกรุงปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ช่วยเติมพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลพิษในเมืองอย่างยั่งยืน ว่าความร่วมมือครั้งนี้ ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนต้นไม้จำนวน 250,000 ต้น พร้อมทั้งให้ซีพี เฟรชมาร์ท 160 สาขาทั่วกรุงเทพฯ เป็นจุดกระจายต้นไม้มอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน ที่ทำงาน และในพื้นที่ว่างต่างๆ ด้วยตระหนักดีว่าฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกคน และความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการ Green City by MOAC จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานน้ำพุ สยามพารากอน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมแจกต้นไม้ 1 ล้านต้น ให้แก่ประชาชนจำนวน 5 ล้านคน ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับต้นไม้และแจ้งจุดรับได้ที่ www.green-city.online

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6391

หน้า: 1 (ล่างขวา), 27

Col.Inch: 40.42 Ad Value: 44,462

PRValue (x3): 133,386

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: CPFซื้อขายปีนี้6แสนล. ใช้หวัดนกในจีนไม่กระทบ

CPFซื้อขายปีนี้6แสนล. ใช้หวัดนกในจีนไม่กระทบ

“ซีพีเอฟ” มั่นใจยอดขายทั้งปี 63 เติบโตตามเป้า 6 แสนล้านบาท ย้ำสถานการณ์ใช้หวัดนกในเมืองเซาหยางของจีนไม่กระทบธุรกิจ คาดรัฐบาลจีนมีประสบการณ์จัดการกับการระบาดได้โดยเร็ว นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กล่าวว่า การระบาดของใช้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในฟาร์มไก่ในเมืองเซาหยาง มณฑลหูหนานของจีนขณะนี้ ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจไก่ของบริษัท เพราะมีสัดส่วนประมาณ 2% ของยอดขายรวม

อ่านต่อ
หน้า 27

42 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และราคาปรับตัวลงมากเกินไปจากความตื่นตระหนกเรื่องใช้หวัดนก ซึ่งมองว่าจะกลับมาส่งผลดีในระยะยาว

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น CPF วานนี้ (4 ก.พ. 2563) ปิดตลาด 29.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.36% โดยระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุด 29.50 บาท และต่ำสุดที่ราคา 28 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 1,520.93 ล้านบาท ■

CPF

นอกจากนี้ โรคใช้หวัดนกมีการระบาดในประเทศจีนมากกว่า 10 ปีแล้ว และเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้รัฐบาลจีนมีประสบการณ์และอนุญาตให้ใช้วัคซีนได้ ตลอดจนยังมีการจัดการป้องกันโรคและการกำจัดซากสัตว์ตามมาตรฐานสากล ช่วยให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเนื้อไก่จากประเทศไทยยังมีโอกาสส่งออกไปยังประเทศจีนอีกมาก เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไทยมีการส่งออกเนื้อไก่ไปจีน 70,000 ตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 150,000 ตันในปี นี้ เพราะจีนจะอนุมัติโรงงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้จีนมุ่งเน้นปรับปรุงภาคการผลิตอาหาร เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนมากขึ้น

นอกจากธุรกิจไก่ที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้ว ธุรกิจสุกรยังได้รับผลดีจากระดับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และไทย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้ยอดขายปี 2563 ของ CPF สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ประมาณ 600,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า จากที่ราคาหุ้น CPF เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 ปรับตัวลงแรงถึง 6.67% คาดมาจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของใช้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในจีน โดยกระทรวงเกษตรจีนรายงานการระบาดของ

ใช้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ฟาร์มไก่ในเมืองเซาหยาง มณฑลหูหนาน หลังจากไก่ในฟาร์มแห่งนี้ตายจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ไปแล้ว 4,500 ตัวจากทั้งหมด 7,850 ตัว ขณะที่ทางการท้องถิ่นจีนสั่งฆ่าสัตว์ปีก 17,828 ตัวเพื่อป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง แม้ว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสใช้หวัดนกจากการระบาดรอบนี้

ทั้งนี้ มีมุมมองเป็นลบเล็กน้อย เพราะคาดว่าผลกระทบจะมีจำกัด โดยตลาดอาจจะมีความกังวลในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทประกอบการในระบบปิดมีระบบสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานในการผลิตไก่และอาหารสัตว์ในจีน (ประมาณ 24% ของรายได้) ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วจากการรับมือกับธุรกิจหมูในประเทศเวียดนามที่สามารถผ่านเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) มาได้ และเป็นผู้ชนะในธุรกิจหมูและได้ประโยชน์จากราคาขายที่ดี ขณะที่คู่แข่งจำนวนมากขาดทุนและต้องเลิกกิจการไป คาดว่าผู้ประกอบการไทยจะได้ประโยชน์จากการที่จีนประสบปัญหาอุปทานไก่จากเรื่องใช้หวัดนกเช่นกัน ซึ่งผู้ผลิตไทยจะสามารถส่งออกไปทดแทนได้และเป็นที่น่าเชื่อถือในมาตรฐาน

โดยในช่วงแรกราคาหุ้นอาจจะส่งผลให้ความกังวล แต่จะกลับมาได้ประโยชน์ในระยะยาว ทั้งนี้ ยังคาดว่าราคาหุ้นในไตรมาส 4/2562 ที่ 3,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งแข็งแกร่งจากเดิมที่คาดว่าจะในช่วงโลว์ซีซั่น สาเหตุหลักมาจากราคาหมูเวียดนามทำสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ดังนั้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” CPF ที่ราคาเป้าหมาย 35 บาท/หุ้น มองว่าราคาหุ้นยังไม่ได้ priced in ปัจจัยบวกทั้งหมด เพราะซื้อขายกันที่อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PER) เพียง

กองทัพติดแตนทะเลทรายบุกโซมาเลียประกาศภาวะฉุกเฉิน

กระทรวงเกษตรของโซมาเลียออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ เนื่องจากจำนวนติดแตนทะเลทรายในประเทศ “เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” จนกลายเป็น “ภัยคุกคามร้ายแรง” ต่อความปลอดภัยด้านอาหารของโซมาเลีย ที่อยู่ในภาวะวิกฤติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วขณะที่รายงานโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ระบุว่ากำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือหลายประเทศในอนุภูมิภาคจะงอยแอฟริกา หรือตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา ที่ประกอบด้วยเอริเทรีย จิบูตี เอธิโอเปีย โซมาเลียและพื้นที่บางส่วนของเคนยา ซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางการเกษตรจากกองทัพติดแตนทะเลทรายครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปี และโซมาเลียเป็นประเทศแรกที่ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระดับประเทศให้ควบคุมสถานการณ์ได้ทันก่อนถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของแอฟริกาในช่วงเดือน เม.ย.นี้ แม้สถานการณ์ของติดแตนทะเลทรายในตอนนี้เรียกว่ายังอยู่ใน “ระดับเพิ่มขึ้น” ตามการประเมินของเอฟเอโอ แต่หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปโดยไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง ภายในระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุด 1 ปี การจู่โจมของกองทัพติดแตนในแถบจะงอยแอฟริกาจะกลายเป็น “ภัยพิบัติ” อนึ่ง นับตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 โลกมนุษย์เผชิญกับการคุกคามของติดแตนทะเลทรายมาแล้ว 6 ครั้ง ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นระหว่างปี 2530-2531 ส่วน “การเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่” ของจำนวนติดแตนทะเลทรายเกิดขึ้นครั้งล่าสุดระหว่างปี 2546-2548.

'ชวน'บรรจวาระประชุมแล้ว 'ยุติ'แก้ไม่ได้

กรม.เคาะชั๊กฟอก25-27กพ.
โหวต28กุมภาพันธ์-ฝ่ายค้านโวย
เวลาน้อย-ชนวันปิดสมัยสภา
'พปชร.'เก็บตัว-เปิดวอร์รูมสู้
ล้มไม่แก้ปมเท็จ-ประท้วงยับ

'ชวน'บรรจวาระยุติชั๊กฟอกแล้ว
นัดถก 2 ฝ่าย 5 กุมภาพันธ์ กรม.เคาะ
วันอภิปราย 25-27 โหวต 28 ก.พ.
วิปฝ่ายค้านโวยเกมปิดปาก ชัดไม่
รับความจริงฉีก ธรร. 'พุทธิพงษ์'ปิด
วุ่นตั้งทีมองค์กรฯแค่จัดเวรหมุน
ข้อมูล วิปรัฐบาลเล็งเก็บตัวพทฯ
สู้ศึกอภิปราย 22-23 ก.พ.

(อ่านต่อหน้า 10)



พร้อมชำแหละ - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการ
พิเศษ พรรคเพื่อไทย ประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายค้าน ในการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ที่พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์

ต่อจากหน้า 1

'ยุติ'แก้ไม่ได้

'ตู'ขอเด็กอย่าทำตัวไม่รักแบบผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ก่อนการประชุม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ
ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลมาฆบูชา 2563 (มาฆะรังโลก ตาม
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข) พร้อม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน

เทศกาลมาฆบูชา 2563 (มาฆบูชาอาเซียน ใน 16 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน)

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ อย่างอารมณ์ดี โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ต้องช่วยกันซักและบอกล่า โดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต้องช่วยกันอบรม/สั่งสอนให้เป็นคนดีมีคุณภาพและเติบโตเป็นคนดีของสังคม รักรักษา รักชาติ รักศาสนา รักประเทศชาติ ขอฝากอนาคตของชาติไว้กับเด็ก ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้ถามเด็ก ๆ ว่า อยากจะถามอะไรสูงไหม จะถามว่าทำไมลุงแก่จังเลยใช่หรือไม่ ขณะที่เด็กตอบว่า ลุงแก่มากนิดนึง ก่อนที่นายกฯ จะหันมากล่าวกับสื่อมวลชนว่า ต้องช่วยกันทำให้พวกหนูมีอนาคตที่ดีขึ้น จะต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกัน เกลียดชังกัน ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้มีเด็กคนหนึ่งขอหอมแก้มโดยบอกว่าแม่ฝากมาให้จูบแก้ม ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับยิ้มพร้อมอุ้มเด็กขึ้นมาและยื่นแก้มให้หอม พร้อมบอกว่า เห็นเด็กแบบนี้ทำให้นึกถึงลูกตอนเล็กๆ พร้อมกล่าวว่า “ขอให้เด็กทุกคนโตขึ้นมาเป็นเด็กที่สดใสน่ารัก อย่าทำตัวเหมือนผู้ใหญ่บางคน ไม่น่ารัก”

กรม.เคาะวันอภิปราย25-27ก.พ.

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า สำหรับช่วงวันที่เหมาะสมจากการหารือในที่ประชุม ครม. ได้ข้อสรุปจากรัฐบาลว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมคือระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ปิดสภาที่แค่นั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเห็นอย่างไรที่ฝ่ายค้านระบุว่าจะมีการให้ผลประโยชน์ในการอภิปรายครั้งนี้เพื่อให้สนับสนุนรัฐบาล นายกฯกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นแค่คำกล่าวหาตนไม่ตอบ ไม่มีประโยชน์ เมื่อถามว่า จำเป็นจะต้องมีการตั้งองค์กรช่วยในการชี้แจงระหว่างการอภิปรายหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ผมไม่ใช่คำว่าจะองค์กรช่วย เพราะผมเองก็พร้อมที่จะตอบในหลักการและเหตุผลในทุกประเด็นที่ถูกอภิปราย สำหรับรายละเอียดบางอย่าง จะมีการชี้แจงจากหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้ ทุกคน

พร้อมทำตามระเบียบข้อบังคับของสภาอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่สร้างวาทกรรมให้ร้าย หลังจากการอภิปรายแล้ว คงจะมีการพิจารณากันอีกครั้งว่ามีการให้ร้ายอะไรกันหรือเปล่า ในสภาก็ว่ากันไป นอกสภาก็ว่ากันต่อไปภายหลัง”

บักป้อมถามเอากล้วยที่ไหนมาแจก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีฝ่ายค้านกล่าวหาว่า ฝ่ายรัฐบาลเตรียมแจกกล้วยให้ ส.ส.พรรค ร่วมรัฐบาล ช่วยในการโหวตลงมติและคอยประท้วง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ไม่รู้ใครแจกใคร จะไปแจกอะไร ไม่ได้แจกอะไรเลย และยังไม่ได้ทำอะไรเลย จะไปเอากล้วยมาจากไหน ผู้สื่อข่าวถามว่าญาติของฝ่ายค้านต้องมีการปรับแก้หรือไม่ เพราะมีถ้อยคำค่อนข้างรุนแรง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของ ส.ส.และนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการทาบถาม ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ที่ประกาศแยกทางฝ่ายค้าน มาร่วมกับรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ต้องไปถาม ส.ส.ศม. ยังไม่เคยคุยกัน และไม่เคยเจอกัน ซึ่งทราบว่าเขามีอยู่ 5 เสียง

โยนนายกฯปรับพันกรม.

พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวถูกปรับพัน กรม.ว่า เรื่องนี้ถามกันมาหลายครั้ง เคยตอบไปหมดแล้ว ส่วนที่มีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาบ่อยครั้ง คงเพราะตกเป็นเป้า ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังพร้อมทำงานต่อหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็แล้วแต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็พร้อมทำงานต่อ แต่หากเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็พร้อมออก ส่วนกระแสข่าวที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะมานั่งตำแหน่งรองนายกฯแทนนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากเป็น ส.ว. หากลาออกก็ต้องเว้นวรรค 2 ปี

เมื่อถามว่า เป็นการปล่อยข่าวเพื่อต้องการให้ทะเลาะกับนายกฯหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่มีทะเลาะกัน เพราะรู้จักกันอยู่ แล้วแต่นายกฯ ถ้านายกฯให้ทำ ก็ทำ” เมื่อถามว่า จะผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ไม่รู้ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เอาไว้ หากไม่มีประโยชน์ก็เอาออกไป

ไม่หวั่นโดนถล่มคุมตำรวจ

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า แต่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาด้วย พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็รุนแรงเช่นเดียวกับที่นายกฯถูกกล่าวหา รุนแรงกว่าคนอื่น ส่วนอาจจะมีการนำเรื่องนาฬิกาหุมาพูดนั้น มันจบไปแล้ว เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านจะพูดเรื่องสมัยปฏิบัติหน้าที่ดูแลทหารและตำรวจ โดยเฉพาะการโยกย้ายที่มองว่าคนใกล้ชิดชิดและพวกพ้องของตนเองเข้ามา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า พวกพ้องที่ไหน ทั้งกรมตำรวจก็เป็นพวกกันทั้งนั้น เพราะดูแลตำรวจตั้งแต่แรก ทุกคนเป็นพวกพ้องกันหมด ที่ผ่านๆมาไม่มีการร้องเรียนใดๆ หรือแม้แต่การฟ้องร้อง ดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง ทุกอย่างฟังจากผู้วิชาการขึ้นมา ไม่ได้โยกย้ายเอง และเป็นไปตามขั้นตอน ดังนั้นจะมาว่าอะไร

'บักป้อม'จัดทีมรับศึกอภิปราย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมในการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยต้องมีการตั้งวอร์รูมหรือไม่ ว่า ปกติเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการในส่วนนี้ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องเตรียมข้อมูลไว้ให้ เพราะไม่รู้ว่าจะฝ่ายค้านจะถามเรื่องอะไร เรื่องของประเด็นก็คงไม่มีปัญหา แต่ในรายละเอียดต้องมีเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการให้ ถ้าไปนั่งอ่านตอนนั้นคงไม่ทัน จึงต้องรู้ข้อมูลก่อนเพื่อที่จะสามารถตอบได้

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าญาติที่ฝ่ายค้านยื่นมีข้อความอันเป็นเท็จ มองว่าจะทำให้เป็นโมฆะหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ยังไม่ได้ดูในส่วนนี้ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเขาดู เพราะไม่ชำนาญกฎหมาย อย่างไรก็ตามก็เตรียมชี้แจงทุกเรื่องที่ทำไป สิ่งที่ยืนยันอยากทราบหรือตั้งข้อสงสัยก็ชี้แจง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องชี้แจงให้ได้

เมื่อถามว่าครั้งนี้ถูกอภิปรายครั้งแรกกังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้ไหวพริ้วไม่ไหว พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า “ผมก็ตอบอย่างที่ตอบคุณ ผมว่าเขาคงจะไม่ยุ่งยากกว่าคุณหรอก”

สั่ง'สมคิด'ช่วยรับมือเศรษฐกิจ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่าที่ประชุม ครม.รับทราบตามที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แจ้งมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 6 คน โดย

กำหนดวันอภิปรายวันที่ 25 ถึง 27 กุมภาพันธ์ และลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และจะขยับวันประชุม ครม.เป็นวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ และรับทราบเรื่องที่รัฐบาลยื่นต่อประธานรัฐสภาให้มีการทบทวนแก้ไขข้อความในญัตติที่ไม่ถูกต้อง และอาจมีข้อความที่ไม่เป็นความจริงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประธานสภา ทั้งนี้ นายคาได้กำชับให้หน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการตอบคำถามประเด็นต่างๆ ที่ฝ่ายค้านมีข้อสงสัย พร้อมกับฝากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ให้ช่วยดูข้อมูลหากเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ที่ประชุมเข้าใจว่าเป็นการช่วยแบ่งงานกัน

'ธรรมนัส'พร้อมแจงปมวุฒิศึกษา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะแกนนำ พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ขณะนี้ยังไม่เตรียมข้อมูล เพราะยังมีเวลา เรื่องที่จะถูกอภิปรายมี 2 ประเด็น คือ การบริหารราชการบกพร่องและคุณสมบัติ ส่วนการอภิปรายมีเรื่องในอดีตด้วยใช่หรือไม่นั้นก็ทั้งอดีตและปัจจุบัน ส่วนคนที่จะมาอภิปรายหลักคือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ยังไม่ทราบว่าจะอภิปรายหรือไม่ ส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องวุฒิการศึกษาปลอมมาอภิปราย โดยมีหลักฐานใหม่มาประกอบนั้น เห็นหลักฐานแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่จะชี้แจงได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ทุกอย่างมีทางออก ยืนยันว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่ แต่เป็นหลักฐานเก่าที่เข้าใจว่าผิด แต่มองว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากกว่าแล้วจะไปตอบในสภา

เมื่อถามว่า เสียงสนับสนุนของพรรคร่วมรัฐบาลที่ประกอบด้วยพรรคเล็ก พรรคน้อยยังเหนียวแน่นอยู่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มั่นใจว่าทุกพรรคยังเหนียวแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐี ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และนายสุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส.พปชร.ที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ย้อนเล่นการเมืองมากคนยิ่งยี้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาพูดถึงเรื่องการแจกกล้วย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มองว่าเป็นวิธีที่หยอกกันเล่นมากกว่า แต่

กลายเป็นวลีหลักของรัฐบาลชุดนี้ ที่จริงแล้วไม่มีอะไร และไม่ได้มีความกังวลอะไรกับการอภิปรายของฝ่ายค้าน เพราะถ้าเป็นเรื่องในอดีตก็ตอบมาก่อนหน้านี้แล้ว

"รู้สึกเฉยๆ หลังตกเป็นเป้าของฝ่ายค้านมาโดยตลอด และเป็นเรื่องที่ย้ำมาตลอดว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในเวทีการเมือง รู้ตัวเองว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น ไม่ได้หนักใจ เป็นนักการเมือง เมื่อมาอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ เช่นเดียวกัน หากผมอยู่ในสถานะฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่อยากฝาก ส.ส.ว่าหากยังเถียงกันในเรื่องไร้สาระหรือเล่นการเมืองมากกว่าการทำงานระวังว่าวันหนึ่งจะถูกประชาชนขับไล่" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

'สนธิรัตน์'โยนชวนชี้ญาติเท็จ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลยื่นเรื่องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเนื่องจากมีข้อความเป็นเท็จว่า เรื่องนี้ประธานสภาจะเป็นผู้พิจารณา แต่อย่างไรฝ่ายค้านจะต้องเตรียมการอภิปรายอยู่แล้ว เพราะพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติที่มีข้อกล่าวหาชัดเจนแน่นอนแล้ว ดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องเตรียมข้อมูล เพื่อตอบข้อซักถามของฝ่ายค้าน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เสียงโหวตของพรรคร่วมรัฐบาล ควรไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เพื่อความเป็นเอกภาพ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า โดยหลักการพรรคร่วมรัฐบาลควรมีเสียงที่แน่นอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พปชร.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงของพรรคร่วมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการลงมติเมื่อมีการอภิปรายเกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการพูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เรื่องของ ศม.เป็นเรื่องภายในที่จะต้องคุยกันเองในพรรค พปชร.หรือตนคงไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเสียงของ ส.ส. 5 คน ของศม. น่าจะมายกมือในกับทางรัฐบาลได้ใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ศม.เป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีจุดยืน ที่อะไรไม่ถูกต้องก็ว่าไป แต่ถ้าถูกต้องก็จะยืนตามนั้น ดังนั้น ตอนนี้จึงตอบไม่ได้ว่า ศม.จะมาเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ หรือจะโหวตไปในทิศทางใด คงไม่สามารถยืนยันแทน ศม.ได้

ชี้20ส.ส.แค่แเว-ไม่ใช่องครักษ์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะแกนนำ พปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า พรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้

เตรียมมองครักษ์พิทักษ์ผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อย่างใด ทั้งนี้ หาก ส.ส.เห็นว่าการอภิปรายไม่เข้าข้อบังคับก็มีสิทธิที่จะลุกขึ้นประท้วงได้ และตอนนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจถ้า ส.ส.ประท้วงไม่เข้าข้อบังคับจะเสียหายเอง ฉะนั้นการทำงานทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านรัฐบาล ต้องเน้นความแม่นยำ ข้อบังคับจะมาประท้วงแบบไม่ถูกต้องคงไม่เหมาะสม

ผู้สื่อข่าวถามว่าทราบว่ามีกรเตรียมองครักษ์ไว้ประมาณ 20 คน คอยช่วยผู้ถูกอภิปราย นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า โดยประมาณจะจัดเตรียมไว้เท่านั้น แต่อย่าเรียกว่าองครักษ์เลย เป็นการจัดเวรมากกว่า เพราะทุกคนก็ต้องคอยอยู่ในห้องประชุมดูว่ามีใครทำผิดข้อบังคับหรือไม่ เวรที่วันนี้ไม่ได้หมายถึงเวรที่ทำหน้าที่ปกป้อง เป็นเวรที่ต้องเข้าฟังในห้องประชุมบ้าง เน้นแบบนี้

มั่นใจพรรคร่วมโหวตเอกภาพ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการประสานกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าจะเตรียมพร้อมอย่างไร นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ประสานเรียบร้อยแล้ว คุยกันแล้วกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคเล็กๆ แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายที่อาจจะไม่มีแต่เฉพาะรัฐมนตรีของ พปชร.แต่มีนายกฯคนเดียวที่เป็นรัฐบาลร่วมกัน ฉะนั้นการทำงานร่วมกันในเชิงสนับสนุนข้อมูลช่วยเหลือกันเป็นการสนับสนุนข้อมูลและกำลังใจ พรรคร่วมรัฐบาลได้พูดคุยกันแล้ว พร้อมทั้งจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่

เมื่อถามย้ำว่าห่วงหรือไม่การลงคะแนนของพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เป็นเอกภาพ นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า การลงคะแนนถือเป็นเอกลักษณ์ของ ส.ส.จะลงหรือไม่ลงคะแนน หรือจะงดออกเสียง แต่เชื่อในความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะแกนนำพรรคหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคต้องแสดงน้ำใจ เมื่อ

ทำงานร่วมกันมาจะต้องเป็นเอกภาพ ยิ่งเชื่อ เช่นนั้น ส่วนที่มองว่า ปชป. มักมีปัญหาในการลงคะแนนนั้น กรณีนี้ต้องไปตามหัวหน้าพรรค และเลขาธิการ ปชป. ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลและพูดคุยภายในพรรค

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

'ญัตติ'แก้ไม่ได้

'สมศักดิ์'ไม่เครียดเสียงรบ.เพิ่ม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และแกนนำพรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยเนื้อหาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่รุนแรงเกินไปว่า ขณะนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ประธานสภาคงต้องวินิจฉัยข้อถกเถียงดังกล่าว รวมถึงยังต้องกำหนดวันที่จะอภิปราย เชื่อว่าจะคุยกันได้ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีกรณีเช่นนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมารุนแรงเหมือนครั้งนี้หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ก็ลักษณะนี้ และจะมีการถกเถียงและปรับคำกันทุกครั้ง หากดูระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรมากมาย ฝ่ายค้านคงพูดย้อนหลังถึงบางคนในรัฐบาลที่ทำในอดีตเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายว่าจะนำมาพูดได้หรือไม่ หากไม่ได้พูดคุยกันก่อนเวลาอภิปรายก็จะเกิดการประท้วง ประชาชนที่รับฟังจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ดังนั้น การคุยกันก่อนจะทำให้การประท้วงน้อยลง

เมื่อถามว่า มั่นใจในเสียงรัฐบาลหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลจะมีเสียงมากขึ้นในระยะหลังนี้จากที่ฝ่ายค้าน พรรคเล็กพรรคน้อยมีปัญหาหนัก การทำงานของรัฐบาลหลังจากนี้ก็จะไม่เครียด

'วิปรบ.'เก็บตัวสูติอภิปราย

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า หลังจากวิปรัฐบาลหารือร่วมกับประธานสภาและวิปฝ่ายค้าน เพื่อกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเมื่อได้วันที่แน่ชัดแล้ว ทาง

วิปรัฐบาลได้มีข้อเสนอควรที่จะมีการปรึกษาหารือ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รวมถึงไปศึกษาดูประเด็นต่างๆ ที่รัฐมนตรีจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และหากมีส่วนไหนจะต้องเชิญรัฐมนตรีมาชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นนั้นๆ จะต้องเชิญมาร่วมหารือ รวมถึงรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลด้วย เพื่อใช้สำหรับการชี้แจงในที่ประชุมสภา เพราะการอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้ผู้ใดคาดหมาย ถึงอย่างไรฝ่ายค้านก็ไม่ได้ชนะอยู่แล้ว แต่จะสู้กันด้วยข้อเท็จจริงที่มีอยู่

รายงานข่าวแจ้งจากวิปรัฐบาล แจ้งว่า วิปรัฐบาลจะมีการสัมมนาเพื่อเตรียมตัวก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ เบื้องต้นได้กำหนดไว้วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ที่พญา จังหวัดชลบุรี โดยจะมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการสัมมนา รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม วันสัมมนาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องรอการหารือของทั้ง 3 ฝ่าย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ก่อนว่าวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นวันใดแน่

พปชร.สั่งพร้อมรับชกฟอก

ที่พรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) มีการประชุม ส.ส.พปชร. ประจำสัปดาห์ มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เป็นประธานการประชุม โดยนายวิรัชได้กำชับให้ ส.ส.ของพรรคเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงและแจ้งว่า การประชุมเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 5 คนจะมีขึ้นในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ และลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และแจ้งกำหนดการเลือกตั้งซ่อม จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ โดยแกนนำของพรรคจะไปช่วยนายเพชรภูมิ อภรณ์รัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 ใน 2 ชั่วโมง คือ ช่วงแรก วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์และช่วงที่สองคือ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พปชร.แถลงกรณียื่นเรื่องถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ฝ่ายค้านแก้ไขข้อบกพร่องในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะมีข้อบกพร่อง มีข้อความเท็จ และไม่เหมาะสม เช่น คำว่ากร่าง เกื่อน คำเหล่านี้ไม่ใช่ญัตติ แต่เป็นการเขียนด่า โดยมีการเขียนด่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นา

ยกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 4-5 บรรทัด หากไม่มีการแก้ไขญัตติให้เหมาะสม เมื่อนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อ่านคำเปิดอภิปราย จะมีการประท้วงทันที เพราะบิดเบือนจากความเป็นจริง ขณะนี้ทราบว่ามีนายชวนได้เรียกที่มกุฎหมายมาประชุมแล้ว และวันที่ 5 กุมภาพันธ์จะมีการประชุมวิป 3 ฝ่าย จะมีการคุยกันถึงเรื่องนี้ และกรรมการอภิปราย จะต้องไม่กวานซ้ำซาก มาทำงานการเมืองอยากให้สร้างสรรค์ ไม่เหมือนในอดีต ทั้งนี้ สำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลพรรคร่วมจะต้องไปหารือกันเอง

ตั้งวอร์รูม'สุชาติ'คุมทีม

นายชัยวุฒิภักดิ์กล่าวว่า การอภิปรายครั้งนี้ ไม่อยากย้อนไปในอดีตมาก เพราะจบไปแล้วและไม่อยากพูดประเด็นเหล่านั้น วันนี้อภิปรายนายกรัฐมนตรีที่มาจากกาเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนั้นหากย้อนไปมากจะมีการประท้วง และ พปชร.จะมีการตั้งวอร์รูม โดยมีนายสุชาติและตนเป็นหัวหน้าทีม ทั้งนี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลไม่มีสิทธิพูด แต่หากมีการอภิปรายบิดเบือน ทางวอร์รูมของพรรคพร้อมที่จะตอบโต้ทันที

นายสายันท์ ยุติธรรม ส.ส. นครศรีธรรมราช กล่าวว่า พร้อมปกป้องนายชวและรัฐมนตรีทุกคน เพราะมั่นใจว่าตลอดรัฐบาลทำงานได้มีผลงานปรากฏ แต่หากหลังรัฐบาลแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วพบว่าทำอะไรไม่ถูกต้อง ต้องรับฟัง แต่วันนี้อย่างฝ่ายค้านไม่ควรพูดไปถึงอดีต เพราะนี่คือสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สนช. มีนายชวที่มาจากกาเลือกตั้ง พร้อมที่จะเป็นองครักษ์พิทักษ์ความถูกต้อง

เฉลิมชัยมั่นใจปชป.ไม่แตกแถว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกาอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่หมายถึงต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันระดับหนึ่ง ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นพรรคร่วม

เมื่อถามว่าหากเสียงการลงมติของพรรคร่วมแตกจะมีมาตรการอย่างไร นายเฉลิมชัยกล่าวว่า มั่นใจว่าไม่มี จึงไม่ต้องมีมาตรการอะไร เมื่อถามว่า จะต้องกำชับนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. อีกหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เขาไม่เคยแหกโพหรือแหกมติ แต่ด้วยความที่เป็นนักการเมือง อาจจะพูดหรือวิจารณ์บ้าง แต่ก็ให้อยู่ในกรอบ เมื่อถามย้ำ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15305

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 34.3.78

Ad Value: 532,859

PRValue (x3): 1,598,577

클리ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ชวน'บรรจวาระประชุมแล้ว'ญาติ'แก้ไม่ได้

ว่า แม้นายเทพไทไม่เคยแยกไฟ แต่การออกมาให้ข่าวบ่อยๆ ในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าเหมาะสมหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า "ช่วงนี้น้อยจนแทบไม่มีแล้ว เพราะคุยกัน ผมว่าไม่มีปัญหา"

จรินทร์เลี้ยงกระชับมิตรปชป.

ที่ร้านอาหารโซน่าเพลส นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการปชป. จัดงานเลี้ยงรับรองประธานอาหารค่ำกับ ส.ส.พรรค เพื่อกระชับความสัมพันธ์หลังจากพรรคเข้าร่วมรัฐบาลแล้วห่างเหินจาก ส.ส. จนเกิดปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องการทำงาน และมีข่าว ส.ส.อดีต ส.ส.รวมทั้งอดีตผู้สมัครทยอยลาออกไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งยังมีปัญหา กระทั่งกระทั่งภายในพรรคร่วมรัฐบาล ในการออกมาแสดงความเห็นของ ส.ส.พรรคที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ล่าสุดจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจ 25-27 กุมภาพันธ์นี้ โดยนายกาได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมข้อมูลในการชี้แจงและต้องมีความเป็นเอกภาพของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งมีบรรยากาศในงานเลี้ยงว่าเป็นไปอย่างอบอุ่น

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ในที่ประชุม ส.ส.ปชป. มีมติในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะช่วยดูแลข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมขอรับรองฝ่ายค้านให้อภิปรายอยู่ในกรอบกติกา ไม่เช่นนั้นก็เป็นสิทธิของ ส.ส.ที่จะลุกขึ้นอภิปรายและประท้วงตามข้อบังคับ ทั้งนี้ ให้ความมั่นใจว่า ปชป.ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะลงมติเป็นเอกฉันท์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเชื่อว่า ส.ส.ปชป.มีวินัยไม่แตกแถว และอย่ากังวลนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เพราะนายเทพไทอาสา นำทีม ส.ส. เข้ามาดูแลข้อบังคับการประชุมและการอภิปรายในครั้งนี้

'เทพไท'องค์กรักษ์พิทักษ์รบ.

นายเทพไทกล่าวว่า ในการประชุม ส.ส.ก่อนที่จะมาร่วมงานเลี้ยงได้มีการตั้งทีมองค์กรักษ์พิทักษ์รัฐบาล ไว้คอยช่วยตอบโต้ประท้วงหากมีการทำผิดข้อบังคับการประชุม นำทีมโดยตนและ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นพ.บัญญัติ เสนจันทร์ ส.ส.ระยอง และนายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พร้อมทีมวิปรัฐบาลของพรรค 10 คน

"ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและพร้อมที่จะเป็นองค์กรักษ์พิทักษ์ลุ่มป้อม" นายเทพไทกล่าว

'ชวน'ยังไม่เคาะปมญาติเท็จ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งเอกสารชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว กรณีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง ส.ส.เสียบัตรแทนกัน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วน ส.ส.คนอื่นๆ ที่พบข้อมูลในภายหลังว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายเสียบัตรแทนกัน แต่ไม่ได้มีอยู่ในสำนวนที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบทุกคนโดยไม่ยกเว้น

นายชวนกล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลยื่นเรื่องขอให้ฝ่ายค้านแก้ไขข้อเท็จจริงในคดีของอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากใช้ข้อความเท็จว่า ขณะนี้ได้เรียกเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาหารือว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ส่วนการจะแก้ไขได้หรือไม่นั้นขอดูรายละเอียดก่อน โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. จะเชิญทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล มากำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกัน เบื้องต้นได้จัดให้เป็นวาระด่วนแล้ว

ญาติบรรจแล้ว-แก้ไม่ได้

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ฝ่ายค้านไปพิจารณาคำขอญาติการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เนื่องจากมีข้อความอันเป็นเท็จว่า ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ได้รายงานให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับทราบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ญาติการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของฝ่ายค้านนั้น ถูกบรรจุเข้าไปในวาระแล้ว เหลือแค่รอตกลงเรื่องวันเวลาการอภิปรายเท่านั้น โดยหลักการแล้ว หากญาติคดีที่บรรจุเป็นวาระแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ยกเว้นแต่ ส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อยื่นญาติคดีทุกคนจะยินยอม เรื่องนี้คงคุยกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปในการประชุมวิป 3 ฝ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ มองว่าปกติแล้วญาติคดีอภิปรายไม่ไว้วางใจคงไม่ได้อยู่แล้ว ต้องใส่กันเต็มที่ ดังนั้นถ้าเห็นว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ค่อยไปชี้แจงกันในสภา ไม่ใช่เรื่องยาก

ฝ่ายค้านขัดไม่รับความจริงฉิกรณ.

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.

มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีที่วิปรัฐบาล ยื่นเรื่องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร แก่ญาติคดีของฝ่ายค้านที่ขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยอ้างว่ามีการใช้ถ้อยคำอันเป็นเท็จว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยของฝ่ายรัฐบาลเองว่าเป็นเท็จ ถือว่าไม่ชอบ ทั้งที่เรื่องนี้เป็นอำนาจการวินิจฉัยของประธานสภาฯ ส่วนตัวไม่เห็นว่ามีญาติคดีดังกล่าวเป็นเท็จได้อย่างไร เพราะถ้าคิดว่าเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผิดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเท็จ ฝ่ายรัฐบาลต้องเป็นคนบอกมาว่าใครเป็นคนผิดรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวเห็นว่าเป็นความจริง แต่รัฐบาลไม่ยอมรับความจริง แต่ถ้าเป็นภาษาเป็นถ้อยคำเฉยๆคิดว่าเป็นเรื่องหลุมหลุม ควรเอาความจริงมาเป็นที่ตั้ง ถ้าไม่บอกว่าพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนล้มล้างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่รู้จักไปกล่าวหาใคร หรือจะเอานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯแทน จিজคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นสาระ และต้องฟังประธานสภาฯวินิจฉัยมากกว่ารัฐบาล

เมื่อถามว่าการใช้คำว่าล้มล้างกับคำว่าฉิกรณรัฐธรรมนูญ คำไหนแรงกว่ากัน นายสุทินกล่าวว่า ที่จริงคำว่าล้มล้างกับฉิกรณไม่ต่างกัน เพียงแต่คำว่าฉิกรณรัฐธรรมนูญ เป็นภาษาพูด แต่ล้มล้างเป็นภาษาเขียนความรุนแรงเท่ากัน แต่รัฐบาลไม่ยอมรับความจริง

จวกวันชักฟอกปิดปากฝ่ายค้าน

ผู้สื่อข่าวถามว่า วิปรัฐบาลระบุว่ายอมไม่ได้ หากมีการอภิปรายย้อนหลังไปรัฐบาลคสช. อาจจะมีการป่วนตั้งแต่เริ่มต้น นายสุทินกล่าวว่า คิดว่ารัฐบาลตั้งใจใช้ประเด็นนี้อยู่แล้ว เพื่อขัดจังหวะการทำงานของฝ่ายค้านอยู่ที่การวินิจฉัยของประธานสภาฯ ยืนยันว่าจะทำตามข้อบังคับและกฎหมาย อย่างไรก็ตามต้องดูที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจากจุดไหน แต่ถ้าจะให้อภิปรายแต่ข้างหน้าก็เป็นไปไม่ได้ ต้องมีการอภิปรายย้อนหลังไปถึงช่วง คสช.บ้าง เพราะหลายเรื่องเกิดจากรัฐธรรมนูญ ต้องโยนไปถึงจุดตั้งต้นของปัญหา

นายสุทินกล่าวว่า ส่วนการกำหนดวันอภิปราย ที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้อภิปรายตั้งแต่วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ และลงมติวันที่ 28 กุมภาพันธ์นั้น เห็นว่าเป็นความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะบล็อควินิจฉัยอภิปรายให้ชนกับวันปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นการบังคับทางอ้อม ถ้าเป็นเช่นนั้นจะกดดันทำให้ผิดข้อบังคับและเจตนารมณ์ของการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะตามรัฐธรรมนูญ ต้องให้ฝ่ายค้านอภิปรายจนครบถ้วน หากอภิปรายตามที่ฝ่ายรัฐบาลกำหนด แล้ววันที่ 28 กุมภาพันธ์อภิปรายไม่จบจะทำอย่างไร ต้องเปิดการประชุมวิสามัญหรือไม่ เพราะถ้าอภิปรายไม่จบก็ปิดไม่ได้ ไม่น่าจะต้องใช้วิธีนี้ ดังนั้น ส่วนตัวยังเห็นว่าวันที่เหมาะสม ควรจะเริ่มต้นเป็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น หรือจะเร็วกว่านั้นก็ฝ่ายค้านพร้อมตลอดจะเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ก็ได้ ไม่ได้มีปัญหา

'เฉลิม'โว-รัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พท. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ ประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า นอกจากรัฐบาลจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ยังมีปัญหาเสถียรภาพที่รัฐบาลแก้ไขไม่ได้ แม้ตำรวจจะสามารถจับยาเสพติดได้ครั้งละมากๆ แต่ก็ถือว่ารัฐบาลสอบตก เมื่อปี 2544 ยาบ้าเม็ดละ 400 บาท ปี 2554 ยาบ้าเม็ดละ 370 บาท ปัจจุบันยาบ้า 3 เม็ด 100 บาท ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเสถียรภาพไม่ได้ก็ลาออกไป พท.พร้อมทำงาน

รัฐบาลไม่ต้องกลัวการถูกซักฟอก ถ้ากลัวก็ลาออกไปอยู่บ้าน คนที่ออกมาพูดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายย้อนหลังไม่ได้มัน น่าสมเพชเอาสมองส่วนไหนคิด รัฐบาลกำลังปากกล้าขาสั้น ในทางการเมืองถ้าบริสุทธิ์ ไม่ต้องกลัว จะอภิปรายเน้นไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในส่วนของผู้อภิปรายยังไม่ขอบอกว่า ส.ส.คนใด จะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดบ้าง นายวิษณุที่ออกมาบอกไม่เคยทำอะไรผิดนั้นในวันอภิปรายเดี๋ยวก็รู้ว่าได้ทำอะไรไปบ้าง รัฐบาลนี้ได้ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ตอนแรกหวังจะบรรเทาให้เสียค่าปรับน้อยลง แต่ไปๆ มาๆ กลายเป็นรวมหัวกันปล้นสมบัติชาติ โดยการแก้ไขกฎหมายในสมัย สนช.จะเปิดเผยรายชื่อให้หมดว่าใครเป็นคนขายชาติ สนช.ขณะนั้นยังได้เป็น ส.ว.ปัจจุบันถึง 72 คน เดี่ยวจะรู้ว่าใครเป็นใคร ไอ้พวกจับอับ หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นจะมีการประชุมย่ำใหญ่อีกรอบ โดยตัดคดีรวบรวมข้อมูลรัฐมนตรีที่เมื่อถูกฝ่ายค้านถามไป หากตอบไม่ได้ ตอบไม่รู้เรื่อง จะเอามาเปิดให้ดู เชื่อว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่ เมื่ออยู่ไม่ได้ก็คงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ขอบอกไปถึงตัวแทนในรัฐบาล อย่าออกมาแบบสับสนสับสน ใช้สมองคิดบ้าง อย่าใช้หัวแม่เท้าคิด คราวนี้เป็นทั้งสงครามเฉพาะกิจและยึดเยื้อผสมกัน

หนูน'มิ่งขวัญ' เชือดเต็มที่

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวอีกว่า ส่วนที่นายมีนงขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ (คสม.) ออกมาประกาศจุดยืนขออยู่ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป แม้จะมี ส.ส.ในพรรคที่เหลื่อ ขอดอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วนั้น ต้องบอกเลยว่ายัวร์ เวลคัม ขอต้อนรับนายมีนงขวัญด้วยความรัก ความปรารถนาดี ส่วนหลังจากนี้รัฐบาลจะมีผลอย่างไรบ้าง ไม่ใช่หน้าที่เรา

นายภูมิธรรมกล่าวว่า นายมีนงขวัญได้ประกาศจุดยืนจะยังทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงขออภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย นายมีนงขวัญมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะอภิปรายเรื่องใด เนื้อหาเป็นอย่างไร สำหรับการเลือกตั้งซ่อม จ.กำแพงเพชรนั้น เดิมเป็นพื้นที่ของ พท.ที่ผ่านมา ส.ส.ของพรรคจะย้ายออกไป แต่ พท.ก็มุ่งหวังจะรักษาฐานเสียงเอาไว้ให้ได้ แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการระบุออกมาอย่างชัดเจนว่าจะมีอภิปรายวันใด แต่ พท.มีกลยุทธ์ ยุทธวิธีที่เตรียมไว้สำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว

'สมศักดิ์'คุมเลือกซ่อมกำแพงเพชร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการ

พลิกปูม 'ซักฟอก' รัฐบาล ยิ่งลักษณ์-บิ๊กตุ๋

กราฟิกมติชนรายวัน
Matichon Daily Graphic
(05.02.2020)

ปี 2554
อภิปราย 28 พ.ย.54
ลงมติ 28 พ.ย.54
จำนวน 1 คน
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
รมว.ยุติธรรม

ปี 2555
อภิปราย 26-27 พ.ย.55
ลงมติ 28 พ.ย.55
จำนวน 4 คน
1. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
2. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต
รมว.คมนาคม
3. พล.ต.ท.ชัชชาติ กุลดิถ
รมช.คมนาคม
4. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
รองนายกรัฐมนตรี

ปี 2556
อภิปราย 26-27 พ.ย.56
ลงมติ 28 พ.ย.56
จำนวน 2 คน
1. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
2. นายจตุรพงษ์ เรืองสุวรรณ
รมว.มหาดไทย

ปี 2563
อภิปราย กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน 6 คน
1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
3. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
4. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย
5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รมว.ต่างประเทศ
6. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
รมช.เกษตรและสหกรณ์

พรรคพลังประชาชน (พปช.) กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.กำแพงเพชรว่า พปช. ได้ตั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะแกนนำ พปช. เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 กำแพงเพชร ขณะนี้ได้เตรียมการให้ผู้บริหารและ ส.ส.ของพรรค ไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงที่ จ.กำแพงเพชร ขณะนี้กำลังรอลงคะแนนว่าจะลงพื้นที่วันไหน อย่างไร เท่าที่ทราบแผนใกล้จะเสร็จแล้ว ทั้งนี้มั่นใจว่า พปช. จะได้เสียงจากการเลือกตั้งซ่อมคืนมา จะทำงานอย่างหนักเพื่อขอความไว้วางใจจากพี่น้องชาว จ.กำแพงเพชร ต่อไป

'กัมพล'เดินเคาะประตูขอเสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการลงสมัครรับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยนายกัมพล ปิณฑกุล พรรคเพื่อไทย ได้เดินหาเสียงในช่วงค่ำของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่เดินเคาะประตู พบปะแนะนำตัวกับประชาชนตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อ.โกสุมพินคร ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีชาวบ้านมาทักทายให้กำลังใจและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

นายกัมพลกล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ตอบโจทย์ ประชาชนในหลายด้าน ประเทศไทยของเราในวันนี้ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างไม่เคยประสบมาก่อน ดังที่ปรากฏอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศไม่พัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเป็น ดังนั้นในวันนี้ประเทศไทยของเราต้องได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างทุ่มเทเอาใจใส่ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน

ขนมหุ้น้ำยาจิ้งหรีด'บ้านแสนตอ' เมนูเด็ดกลุ่มเลี้ยงแมลงแปลงใหญ่

ที่ หมู่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดตัวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแห่งนี้มากถึงปีละ 1.6 ล้านบาท ทั้งการจำหน่ายในรูปแบบของจิ้งหรีดสด จิ้งหรีดอบแห้ง หรือแม้กระทั่งการแปรรูปจิ้งหรีดให้เป็นสินค้าขนมหรืออาหารในเมนูต่างๆ ตามความต้องการของตลาด

เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอสามารถที่จะรังสรรค์สินค้าตรงตามความต้องการของตลาดได้ทั้งหมด แต่ที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความสนใจด้วยการนำจิ้งหรีดมาเป็นส่วนผสมของอาหารประจำวัน ตามสูตรที่คิดค้นขึ้นของคุณย้ง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ "ขนมหุ้น้ำยาจิ้งหรีดน้ำยาป่า"

นายรัชชาติ ไบกว้าง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันที่บ้านแสนตอแห่งนี้มีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดรวม 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย



รายงานพิเศษ

ด้วย พันธุ์ทองดำ, ทองแดงลาย และทองแดง โดยเฉพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในรูปแบบของจิ้งหรีดสดและอบแห้ง จากนั้นได้นำจิ้งหรีดมาทำการ

วิจัยและวิเคราะห์ในกลุ่มธุรกิจอาหารที่ให้โปรตีนสะอาด ซึ่งจิ้งหรีด อาหารประจำวันของคนอีสาน สามารถที่จะตอบโจทย์ในการเป็นโปรตีนสะอาดและอาหารพลังงานทดแทนได้อย่างดี จึงกลายมาเป็นส่วน

ผสมของอาหารที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับชุมชนทำเมนูอาหารประจำวันคือ ขนมหุ้น้ำยาจิ้งหรีดน้ำยาป่า

"จิ้งหรีดที่นำมาใช้นั้นเป็นจิ้งหรีดป่นอบแห้ง ส่วนคือ จิ้งหรีดอบแห้ง 5 กิโลกรัมได้จิ้งหรีดป่นละเอียด 1 กิโลกรัม เมื่อนำมาทำตามขั้นตอนของการทำเป็นเมนูขนมหุ้น้ำยาจิ้งหรีดน้ำยาป่าได้คิดค้นขึ้นนั้นมีส่วนผสมประกอบด้วย แป้งทำขนมหุ้น้ำยาสำเร็จรูป 1 กก.ต่อผงจิ้งหรีด 200 กรัม



โดยนำมาผสมรวมกันด้วยการนวดด้วยมือให้เข้ากัน จากนั้นนำแป้งที่มีการผสมกับผงโปรตีนจิ้งหรีดแล้วนำไปใส่เครื่องบีบเส้น

ขั้นตอนต่อมาคือต้มน้ำจนเดือด และใช้เครื่องบีบเส้นที่บรรจุแป้งขนมจีน ทำการบีบเส้นสดๆ ลงในน้ำเดือด จากนั้นพักไว้ประมาณ 3-5 นาที จนเส้นสุกและให้รีบตักพักไว้ในน้ำเย็น ก่อนที่จะทำการจับเส้นขนมจีนแบบโบราณด้วยนิ้วมือ ซึ่งก็ได้ขนมจีนจิ้งหรีดเส้นสดนารีประทานในสีน้ำตาลอ่อน ต่อมาถือว่าเป็นที่เด็ดคือ การทำน้ำยาที่เรียกได้ว่าสามารถรับประทานได้ที่บ้านแสนตอแห่งเดียวเท่านั้น เพราะมีการนำจิ้งหรีดเป็นส่วนผสมในน้ำยาขนมจีนอีกด้วย”

นายรัชชาติกล่าวว่า สำหรับเมนูขนมจีนจิ้งหรีดน้ำยาป่า เครื่องปรุงและเครื่องเทศต่างๆ มีส่วนผสมเช่นเดียวกันกับการทำน้ำยาป่าทั่วไป แต่ที่พิเศษคือ ใช้จิ้งหรีดสด 1 กก. นำมาต้มจนสุกและปั่นจนละเอียด ควบคู่กับการใช้ปลาทุ 2 เซ่งที่ต้มจนสุก และนำมาแกะเอาแต่เนื้อและปั่นจนละเอียดเช่นกัน ซึ่งในช่วงของการต้มเครื่องเทศจนสุกเดือดพล่าน ให้ใส่เนื้อปลาทุปั่นลงไปต้มในน้ำเดือด และใส่เนื้อจิ้งหรีดปั่นลงไปและต้มจนเดือดอีกครั้ง ก่อนที่จะปรุงรสตามใจชอบ ตกแต่งด้วยพริกสดและต้นหอม ก็จะได้น้ำยาขนมจีนสูตรเฉพาะตัวของเมืองขอนแก่นแห่งนี้

“เมื่อเส้นขนมจีนจิ้งหรีดถูกจัดใส่จานที่เตรียมไว้ ราดด้วยน้ำยาป่าจิ้งหรีด โรยหน้าด้วยผักตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นถั่วงอก ใบแมงลัก กะหล่ำปลีซอย และถั่วงอก แต่ที่ขาดไม่ได้คือ โรยหน้าด้วยจิ้งหรีดทอดกรอบลงไป ก็จะทำให้ขนมจีนจิ้งหรีดน้ำยาป่านั้นพร้อมเสิร์ฟได้เลยทันที”

อย่างไรก็ตาม นอกจากเมนูขนมจีนจิ้งหรีดน้ำยาป่าแล้ว ศูนย์ฯ ยังคงร่วมกับชุมชนแห่งนี้ทำการแปรรูปจิ้งหรีดให้เป็นสินค้าในธุรกิจอาหาร อาทิ คุกกี้จิ้งหรีด, ข้าวเกรียบจิ้งหรีด, ห่อหมกจิ้งหรีด, จิ้งหรีดทอด, แกงส้มหน่อไม้จิ้งหรีด, เปาะเปี๊ยะจิ้งหรีด และที่กำลังได้รับความนิยมและมียอดสั่งซื้อคือ บราวนี่จิ้งหรีด เพราะจิ้งหรีดจัดเป็นแมลงที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนใหม่ในอนาคตที่น่าสนใจอีกด้วย

ทั้งนี้ หากต้องการลองชิมเมนูอาหารจากจิ้งหรีดสามารถเดินทางมาชิมได้ที่บ้านแสนตอ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4300-9958.

จักรพันธ์ นาถิ่น/ขอนแก่น

อินไซด์ซั๊กฟอก 6 รัฐมนตรี

ปกป้อง คสช. ผันรับรางวัล "ปรับ ครม."

8



อินไซด์ซั๊กฟอก 6 รัฐมนตรี

ปกป้อง คสช. ผันรับรางวัล 'ปรับ ครม.'

1. ในที่สุดการยื่นญัตติอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา "หวยออก" ที่ 6 รัฐมนตรี ได้แก่ **1. พล.อ.ประยุทธ์** ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีชื่อ "ติดทุกไฟ"

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ใส่ชื่อใน "วินาทีสุดท้าย"
3. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
4. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
6. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีที่มีชื่อ "จงกิงจิ้น" ของพรรคฝ่ายค้านถูกซั๊กเข้า-ซั๊กออก โฟแรก-บ้านบางบอน "ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง" ประธานกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย หัวหน้าทีมที่ได้รับอภินิหารจาก "นายใหญ่ดูไบ" เปิดหัวด้วย 4 รายชื่อ ได้แก่

1. พล.อ.ประยุทธ์ 2. นายสมคิด 3. นายวิษณุ และ 4. นายดอน ท่ามกลางกระแสข่าวรายการ "คุณขอมมา" จาก "บ้านจันทร์ส่องหล้า"

ไฟที่สองมีชื่อ 4 รัฐมนตรีมาจ่อคิวถูกซั๊กฟอกเพิ่มและปรากฏชื่อของ "บ๊ิกบ้อม" หลังจากถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงกรรมเก่า-แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน นอกจากนี้ยังมีชื่อ ร.อ.ธรรมนัส ที่มีชื่อติดทุกไฟเช่นเดียวกัน รวมถึงนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม และ นายอดตม สวานายน รว.คลัง ที่มีชื่อถูกชูขึ้นมาเชือด

ไฟที่สามปรากฏชื่อรัฐมนตรีจาก "ค่ายภูมิใจไทย" ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ที่รับโควตาของกฐินโดยพรรคพลังประชาชนไทย

ไฟวันสูก-ดับ คินมหาหอน ชื่อสุริยะ-ผู้จัดการพรรคพลังประชาชนตัวจริง-เสียงจริง ถูกเตะออกจากไฟ 1 ใน 9 รายชื่อ ท่ามกลางเสียงลือว่า แกนนาระดับคีย์แมนวังเด่น-จ่ายหนักเพื่อ "มัดจำ"

ไม่ให้มีชื่อถูกซั๊กฟอก พร้อมกับออปปชั่น "จ่ายโบนัส" เป็นตำแหน่งในรัฐบาลก่อนยกมือ "ไว้วางใจ"

ทว่า "หมัดเด็ด" ของพรรคฝ่ายค้านไม่หนักเท่า "เกมการเมือง" ของกลุ่ม-กิกภายในพรรคพลังประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลเองที่ถูกซั๊กฟอก-เปิดแผล จนนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเร็วเดือนมีนาคม-อย่างช้าเดือนเมษายน

โดยการเอาคนของตัวเองมา "เสียบแทน" รัฐมนตรีที่มี "บาดแผล" จากการถูกซั๊กฟอก โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ไม่มีกลุ่ม-ก๊วนภายในพรรคอย่างนายดอน แต่ก็ยังมีชื่อเป็น "ตัวสำรอง" ในบัญชี 50 ส.ว.อะไหล่ รวมถึง "ผู้กองธรรมนัส" แม้จะเป็นถึงรัฐมนตรีที่มีแผลฉกรรจ์หลายกระทง

อย่างไรก็ดี คาดว่าพรรคพลังประชาชน-พรรคร่วมรัฐบาลจะ "อ้อมกันผ่าน" ไปกันได้ด้วย spirit ทางการเมืองทั้งภายในพรรคพลังประชาชน-พรรคร่วมรัฐบาลในวันไหวต

จึงปรากฏภาพหลังตบเท้า โข้วตัวเป็น

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 6 - อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5225

หน้า: 1(ซ้าย), 8

Col.Inch: 78.67

Ad Value: 106,204.50

PRValue (x3): 318,613.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อินไซด์ซึกฟอก 6 รัฐมนตรี ปกป้อง คสช. ฝ่ารับรางวัล 'ปรับ ครม.'

“องค์กรพิทักษ์ 3 ป.” บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก เพื่อหวังตำแหน่งสำคัญภายในพรรค และ ครม.ประยุทธ์ 2/2

ส่วนสาเหตุที่ไม่มีชื่อรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล 2 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์-พรรคภูมิใจไทย ที่คุมกระทรวงเศรษฐกิจเรียลเซ็กเตอร์-เมกะโปรเจกต์

เพราะพรรคฝ่ายค้าน หวังว่าหากเรียก “เสียงกองเชียร์” ช้างเวทิจนทำให้รัฐบาลพลัดพลังได้ อาจนำไปสู่การยุบสภา-เลือกตั้งใหม่ จะได้กันไว้เป็นพันธมิตรในอนาคต

ฝ่ายค้านจึง “ปักหมุด” อภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉพาะ 6 รัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งมาจากรากของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะต้องการโจมตีฐานอำนาจ คสช.

ไม่แตะแกนนำรัฐบาลคนอื่น

แหล่งข่าวจากวิปรัฐบาลระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านในครั้งนี้ “พุ่งเป้า” ไปที่ “พล.อ.ประยุทธ์” เนื่องจากรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง 5 คน ถูกจัดอยู่ใน “เกรตเอบวก” ที่มีหลักฐาน-ใบเสร็จที่จะโยงไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ได้

สาเหตุที่พรรคฝ่ายค้านไม่อภิปราย นายอนุทินและนายศักดิ์สยาม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่มีใบเสร็จ มีแต่พฤติกรรมสื่อ-เสียงทวิต และเป็นตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านที่หวังจะพลิกขั้วและให้พรรคพลังประชารัฐไปเป็นฝ่ายค้าน

“แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ได้โควตายื่นรายชื่อซึกฟอกถอนชื่อออก เช่น นายสมคิด

และนายอุตตม ที่เป็นความรับผิดชอบของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งขณะนี้ถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแล้ว”

ด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า สาเหตุที่นายอุตตมไม่ถูกอภิปรายในครั้งนี้ เนื่องจากคดีสมัยที่นายอุตตมเป็นกรรมการธนาคารเอสเอ็มอียังอยู่ในชั้นศาล ขณะที่นายสุริยะ เนื่องจากคดีเหมืองทองอัครา อนุญาตตุลาการเลื่อนการพิจารณาคดีจากเดิมที่ย่องงเบ็ลี่ยนเป็นสิงคโปร์แทน ทำให้ต้องยัง “ไม่มีข้อยุติ” จึงต้องถอนชื่อออกไปก่อน

ศีกนอกพรรคฝ่ายค้านโหมโรงซึกฟอก ศีกในพรรคคลองใจ “ลึบก็ก” ในพรรคพลังประชารัฐ-วัดใจ “ฝ่ายค้านในรัฐบาล”

สวก.โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมจับ 13 บริษัทลงทุนธุรกิจ พลักดันสู่อาหารโลก



สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดงานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแสดงผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร “Taste of Innovation : นวัตกรรมอาหาร เพื่อการพัฒนา สู่ออนาคต” ภายใต้การสนับสนุนของ สวก. โชว์ศักยภาพของผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนแนวทางนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใต้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดความสมดุลทางการตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพราะเชื่อมั่นว่างานวิจัยคือกลไกสำคัญของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ซึ่งปัจจุบันการทำงานวิจัยจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่างานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแสดงผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร “Taste of Innovation : นวัตกรรมอาหาร เพื่อการพัฒนา สู่ออนาคต” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง “อาหาร” จำนวน 44 โครงการ ซึ่งพร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยภาคบรรยาย 14 โครงการ และภาคนิทรรศการ 25 โครงการ

นอกจากนี้ ยังมีบูทในส่วนของภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวก. มานำเสนอผลงานอีก 5 โครงการ ทางคณะผู้จัดงานได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ไม่น้อยกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมงาน

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Super บันเทิง

วันที่: พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3099

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 44.14

Ad Value: 66,210

PRValue (x3): 198,630

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สวก.ใช้วัคซีนเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมจับ 13 บริษัทลงทุนธุรกิจ...

ภายในงานยังจัดให้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก. จำนวน 13 โครงการ อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาหญ้าหวานเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน ระหว่าง สวก.และบริษัท ชูกาเวีย จำกัด, โครงการวิจัยการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นกแคปซูลในผู้ที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวาน ระหว่าง สวก. และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, พิธีลงนามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หมีโคราช ระหว่าง สวก. และห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ด้อยหมีตะคุ ฯลฯ เป็นต้น.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6551

Col.Inch: 46.69 Ad Value: 51,359

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: จับให้มันคั้นให้ตาย

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 154,077

คลิป: ขาว-ดำ



จับให้มันคั้นให้ตาย

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติด้วยกัน 6 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดอน ปรมดีวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล มีความเห็นว่าญัตติของพรรคฝ่ายค้านเป็นเท็จและยื่นเรื่องให้ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ที่วิปรัฐบาลอ้างว่าญัตติเป็นเท็จเพราะเห็นว่าข้อกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ ว่าฉีกรัฐธรรมนูญนั้น ในความเป็นจริง พล.อ.ประยุทธ์ มาตามระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 หากไม่ทบทวนญัตติใหม่ก็จะเกิดการประท้วงในการประชุมตั้งแต่เริ่มอภิปราย และเชื่อว่าฝ่ายค้านจะแก้ไขทัน สำหรับข้อกล่าวหา พล.อ.ประวิตร คือร่ำรวยผิดปกติ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ ส่วนนายวิษณุ ฝ่ายค้านเห็นว่าใช้ตำแหน่งก้าวก่ายและแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง พล.อ.อนุพงษ์ ถูกกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยจนเกิดการทุจริตในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบดูแลอีกทั้งพวกพ้องบริหารยังกลั่นแกล้งข้าราชการประจำ นายดอนถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจแทรกแซงข้าราชการประจำเพื่อตนเองและพวกพ้อง เอื้อประโยชน์บริษัทข้ามชาติ ส่วน ร.อ.ธรรมนัส ถูกระบุว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและเข้าสู่งตำแหน่งโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6551

Col.Inch: 46.69 Ad Value: 51,359

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: จับให้มันคั้นให้ตาย

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 154,077

คลิป: ชาว-ดำ

ส่วนนายกรัฐมนตรี นอกจากประเด็นไม่ยึดมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย ที่วิปรัฐบาลเห็นว่าเป็นเท็จแล้ว ยังมีข้อกล่าวหาบริหารงานโดยขาดความรู้ ความเข้าใจทำให้เศรษฐกิจเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไปของการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีประเด็นที่ฝ่ายค้านจะโน้มน้าวด้วยหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้สภาเห็นว่าบุคคลที่ถูกอภิปรายนั้นไม่เหมาะสมจะสนับสนุนให้ความไว้วางใจ เป็นรัฐมนตรีต่อไปได้ เพราะจะสร้างความเสียหายให้บ้านเมือง อย่าง เช่น การบริหารงานที่ผิดพลาด การทุจริตคอร์รัปชัน และอาชกรรมถึงเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำอีกด้วย สำหรับรัฐมนตรีทั้ง 6 ที่ถูกยื่นญัตติครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หลายคนก็มีอดีตนับเรื่อง จากสภาผู้แทนราษฎรถูกล้มล้างไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญ ก็น่าคิดว่าจะนำมาอภิปรายได้หรือไม่

จะว่าไปแล้วโดยหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าเวทีการอภิปรายในสภาเป็นทางออกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะ การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งถือเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบ ฝ่ายบริหารหรือแคบลงมาก็คือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลให้บริหารประเทศ อยู่ในกรอบ ไม่ออกนอกกลุ่มนอกทาง ใช้อำนาจโดยมิชอบ รวมไปถึงการทุจริต คอร์รัปชัน ตามญัตติของพรรคฝ่ายค้านที่ยื่นมาคราวนี้ ประชาชนก็พอจะมองออกว่ารัฐมนตรีคนไหนจะโดนเล่นงานด้วยเรื่องอะไรกันบ้าง เพราะเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก ซึ่งโดยถึงที่สุดแล้วฝ่ายค้านจึงต้องแสดงหลักฐานชนิดจับให้มันคั้นให้ตาย มีใบเสร็จได้ยิ่งดี ถึงขนาดนั้นเชื่อว่ารัฐมนตรี แม้จะได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากก็คงอยู่ลำบากถ้าดันทุรังแบบพวกมากลากไป



**ชุกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้าน
โป่งกระทิง
พัฒนาโรง
คัดบรรจุผัก
และผลไม้สด
สู่มาตรฐาน
GMP >12**

ชุกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด สู่มาตรฐาน GMP



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

ดร.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนัก
งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) พร้อมด้วยนายครรชิต สุขเสถียร
รองเลขาธิการ มกอช. และคณะสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการ
พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดขนาดเล็ก
ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
GMP ในพื้นที่แม่แปลงใหญ่ (ลับประดก) อ.บ้านคา
จ.ราชบุรี



ดร.จوزهดี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านสินค้า
เกษตรและอาหารของประเทศ ให้ความสำคัญ
ต่อเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรและอาหารโดยมียุทธศาสตร์ความ



ปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของ
ไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประ
สิทธิภาพการแข่งขันด้านสินค้า
เกษตรและอาหารของประเทศ

ดร.จوزهดี กล่าวว่า ทั้งนี้ โรง
รวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและ
ผลไม้สด เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและเป็น
จุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกร



มาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค
ดังนั้น การนำหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร



Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นใน

การผลิตมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้สามารถผลิตภายในโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด อย่างปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

“มกอช. ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สด เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผักและผลไม้ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือ GAP และ GMP ส่งเสริมคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตตลอดจนแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้าน น.ส.กชกร เกิดโกคา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง กล่าวว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 26 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรปลูกสับปะรด รวม 1,000 ไร่ มีผลผลิต 100 ตันต่อเดือน โดยมีห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปวางขาย ในตราสินค้าสับปะรดแม่อยู่ถิ่น โดยผลสดจำหน่ายที่ บิ๊กซี และ แม็คโครทั่วประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำสับปะรด สับปะรดหทัย จำหน่ายที่ เดอะมอลล์ บิ๊กซี และสยามพารากอน

“ปัจจุบัน กลุ่มฯ ได้รับการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกใบรับรองมาตรฐาน GMP คาดว่าจะได้ใบรับรองประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง กล่าว